

สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ....

→→ ๗. สิทธิด้านกีฬาและนันทนาการ

สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ/การกีฬาแห่งประเทศไทย/สำนักงานการกีฬาภูมิภาค/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริการตรวจสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ใช้บริการในสนามกีฬาสวนสุขภาพ ลานกีฬา แอโรบิค สนามเปตอง ห้องออกกำลังกายและรับสมัครสมาชิก ชมรมศุภเคราะห์ โทรศัพท ๐ ๒๒๑๔ ๐๑๒๐

→→ ๘. สิทธิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ในพิพิธภัณฑ์โบราณ หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ สถานที่จัดกิจกรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรม และลดอัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘

→→ ๙. สิทธิด้านการช่วยเหลือในทางคดี

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้คำแนะนำ ปรีกษา ความรู้ทางกฎหมาย จัดหาทนายความ ช่วยเหลือ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือว่าความแก่ต่างคดี และได้รับการดูแลจากอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่ โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๘๒๒๑

→→ ๑๐. สิทธิด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยเหลือผู้สูงอายุจากการถูกทารุณกรรมถูกทอดทิ้ง เป็นเงินไม่เกิน ๕๐๐ บาท ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาครอบครัว ช่วยเหลือเงินจัดการศพผู้สูงอายุรายละ ๒,๐๐๐ บาท

โทรศัพท ๐ ๒๓๐๖ ๘๘๐๒ ๑๒

→→ ๑๑. สิทธิด้านการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ดังนี้

- อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี ได้รับเดือนละ ๖๐๐ บาท
- อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี ได้รับเดือนละ ๗๐๐ บาท
- อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี ได้รับเดือนละ ๘๐๐ บาท
- อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐

→→ ๑๒. สิทธิด้านการลดหย่อนภาษีเงินได้และการลดหย่อน

ให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สิน เงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผู้เลี้ยงดูบิดา มารดา ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อผู้สูงอายุ ๑ คน ลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริจาคทรัพย์สิน เงินให้แก่กองทุนผู้สูงอายุ โทรศัพท ๐ ๒๒๗๒ ๘๔๐๗

→→ ๑๓. สิทธิด้านหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศให้การยกเว้น

ค่าเข้าชมสถานที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกเว้นหรือลดค่าเข้าชมสถานที่ จำนวน ๒๖๕ แห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น โทรศัพท ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๘๕



เทศบาลตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ



ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กลุ่มงานสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นายวิโรจน์ แก้วปิ่น

หัวหน้างานพัฒนาชุมชน
(นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

นางอัจฉรา แก้วปิ่น
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน)

สอบถามเบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๐๓๖๕๓ ต่อ ๑๓๑

จดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(รับเงินเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ -

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้น โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๙ (ในกรณีที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น)
๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำกเว้นคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร กรณีผู้สูงอายุเป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือกรณีจำเป็นไม่สามารถจดทะเบียนได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

หลักฐานประกอบการจดทะเบียน ดังนี้

๑. บัตรประจำตัวผู้สูงอายุ พร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ธนาคาร ,ธกส. ,กรุงเทพ, กรุงเทพ, ออมสิน, ที่ตั้งอยู่ภายในเขตจังหวัดเชียงราย เท่านั้นพร้อมสำเนา
๔. กรณีผู้อื่นเป็นผู้ยื่นเอกสารแทน หรือผู้สูงอายุมีความประสงค์โอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ (รับได้ที่เทศบาลบ้านดู่) ตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ อย่างละ ๑ ฉบับ

หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดิมยังคงจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปจนกว่าจะสิ้นสุดปีงบประมาณนั้นหากมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ต้องไปจดทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)



สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ...

➔➔ **๑. สิทธิด้านการการแพทย์และสาธารณสุข**
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจัดช่องทางพิเศษเฉพาะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๖๒๓๐

➔➔ **๒. สิทธิด้านการศึกษา**
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และให้มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และมีรายการต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๒๙

➔➔ **๓. สิทธิด้านการประกอบอาชีพ**
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูล คำปรึกษา ข่าวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน รับสมัครงาน บริการข้อมูลทางอาชีพตำแหน่งว่างงาน การอบรมและฝึกอาชีพ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๙๔๒๓

➔➔ **๔. สิทธิด้านการฝึกอาชีพ/การจัดหาตลาดรองรับสินค้า**
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า/สถาบันฝึกอบรมกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อบรมด้านการจัดการ การตลาด และนำสินค้า ร่วมจำหน่ายในงานต่างๆ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๕๙๕

➔➔ **๕. สิทธิด้านการลดหย่อนค่าโดยสาร และการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง**
การรถไฟแห่งประเทศไทย ลดค่าโดยสารทุกชั้นตลอดทาง ทุกสาย (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยผู้สูงอายุไม่ต้องเข้าแถวรอซื้อตั๋ว มีที่นั่งรอรับตัว พนักงานช่วยยกสัมภาระและปฐมพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๕ ๐๓๐๐

➔➔ **๖. สิทธิด้านการท่องเที่ยว**
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/การท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม และโครงการเพื่อผู้สูงอายุ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐